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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๒ / ๒๕๕๙2

วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๓. อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยชาติเมธี  หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม



๒

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. อาจารยโสพิศ  สืบศักดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙. นายสมชาย  ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

๑๐. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผู อํ าน วยการสํ านั ก วิ ท ยบ ริก ารและ เทค โน โลยี
สารสนเทศ

๑๑. อาจารยสถาพร  ปกปอง คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย
๑๒. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓. อาจารยสมคิด  สุทธิธารธวัช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
๑๔. อาจารยสุธาทิพย  ทองเลม อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
๑๕. อาจารยชโนภาส  ชนลักษณดาว อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
๑๖. อาจารยวรวดี  สุชัยยะ อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
๑๗. อาจารยสุวรรณ  ตั้งจิตรเจริญ อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต รักษาราชการผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๙ อาจารยกุลภัสร  โภชนกุล อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
๒๐. นางทัศนีย  แกวขจร ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ดานบัญชีและตรวจสอบ
๒๑. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๒๒. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ นิติกร



๓

๒๓. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๒๔. นายวิทู  โชติรัตน นิติกร
๒๕. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๖. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๗. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.2

นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้4

6

8

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยพบอาจารยและนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต10

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ในวันนี้
นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดกรุณาพบกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต12

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา
ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยท่ีไดไปพบกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนา14

ชีวิต นักศึกษาท้ังหมด ๓๐๐ คน แบงเปน ๒ กลุม รอบเชาและรอบบาย วิชานี้เปนวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปเม่ือป ๒๕๕๙ และเปดใหนักศึกษาเลือกเรียนโดยไมไดบังคับ16

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพ่ิมเติมวา รายวิชานี้นักศึกษาลงทะเบียนกลุมแรกเต็มใน
วันแรกของการลงทะเบียน เปนเรื่องท่ีนายินดท่ีีนักศึกษาใหความสนใจในรายวิชานี้18

มติท่ีประชุม รับทราบ
20

๑.๒ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของ22

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  และไดรับการเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอก  ไดแก24

๑) บุคลากรท่ีไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑
ราย  ไดแก ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต  โสไกร  ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชา26

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) โครงการปฏิบัติการแขงขันออกแบบสถาปตยกรรม Atelier International d’Architecture28

Construite : AIAC 2016 ในการจัดประชุมเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูแทนจากสถาบันในประเทศเครือขาย  จํานวน ๘ สถาบันชั้นนํา30



๔

จากประเทศเปอรโตริโก  ราชอาณาจักรสเปน  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศญี่ปุน  สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชน
จีน  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศไทย มีผลงานท่ีสงเขารวมประกวด  จํานวน ๔๖ ผลงาน และผลงาน2

ของคณาจารยและนักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดรับรางวัลท่ี ๓ ดังรายชื่อ
ตอไปนี้ นักศึกษาไดแก ๑) นายดนัย  ตายธานี ๒) นายเอกศิษฐ  มุยคงชัยรัตน ๓) นายศุภชัย  ทิมฝาย ๔) นาย4

ศุภณัฐ  ขําพิศ ๕) นางสาวเสาวลักษณ ชูรังสถษฏ ๖) นายอภิชิต บุญชูคํา ๗) นายวัชรพล  วัดจินดา ๘) นาย
สุรัตน  ไชยณรงค ๙) นายพิษณุพงศ  บุญเปง ๑๐) นายอุดม  ขาวละเอียด ๑๑) นายภานุวิชญ  วัฒนกุล ๑๒) นาย6

ทัศกร  ทองประเทือง ๑๓) นางสาวเพชรัตน  จารัญ ๑๔) นายสัญญา  เพชรพิพงษ ๑๕) นายกฤษณะ  วงศษา
อาจารยผูควบคุม ไดแก ๑) ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส ๒) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  คนทน8

๓) ผูชวยศาสตราจารยพัฑรา  สืบศิริ ๔) อาจารยอิสรี  ศรีคุณ ๕) อาจารยจุฬาลักษณ  ชาญกุล ๖) อาจารยอัธยานันท
จิตรโรจนรักษ ๗) อาจารยวรัญู  ศิริวรรณ ๘) อาจารยบัญชา  บูรณาสิงห ๙) นางสาวพรรณวดี โรจนศิริ10

๓) ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center : TCI)  แจงผลการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีอยูในฐานขอมูล TCI พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขา12

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วาวารสารวิชาการท้ังสองฉบับผานการรับรอง
คุณภาพ อยูในฐานขอมูล วารสารกลุมท่ี ๑ ท้ังนี้ รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารวิจัย สาขามนุษยศาสตรและ14

สังคมศาสตร มีดังนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารยนิษฐา  หรุนเกษม ๒) อาจารยปรียา  สมพืช ๓) อาจารยกัลยา  นาคลังกา
๔) อาจารยสืบวงศ  กาฬวงศ ๕) อาจารยสราวุธ ณ พัทลุง ๖) ผูชวยศาสตราจารยจิตรา  ชนะกุล ๗) อาจารย16

สุไม บิลไบ ๘) นางสาวสุธารัตน จุยเจริญ  และรายชื่อกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีดังนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ๒) ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ไมสนธิ์ ๓) ผูชวยศาสตราจารย18

วุฒิชัย  แพงาม ๔) ผูชวยศาสตราจารยอะเค้ือ  กุลประสูติดิลก ๕) ผูชวยศาสตราจารยสืบตระกูล  สุชาติ ๖)
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐ มากุล ๗) ผูชวยศาสตราจารยอนันตกุล  อินทรผดุง ๘) ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา  ศรีมวง20

๙) อาจารยคงเอก ศิริงาม ๑๐) อาจารยอธิยา  รัตนพิทยาภรณ ๑๑) อาจารยสมคิด  สุทธิธารธวัช ๑๒) อาจารย
วิสุทธนา  สมุทรศรี ๑๓) อาจารยรัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง ๑๔) อาจารยประกายดาว  ยิ่งสงา ๑๕) อาจารยลดา  มัทธุรศ22

๑๖) อาจารยจุฬาลักษณ  ชาญกุล  ท้ังนี้  ผูแทนกองบรรณาธิการท่ีรับมอบเกียรติคุณบัตร  คือ ๑) ผูชวยศาสตราจารย
นิษฐา  หรุนเกษม ๒) ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ24

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาวจากนั้นไดกลาววา ในนามของสภา
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารยท่ีทําผลงานทางวิชาการสําเร็จ อาจารยท่ีนํานักศึกษาไปประกวด26

จนไดรับรางวัลและกองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยท้ัง ๒ ดาน เปนความนาภูมิใจท่ีทุกคนรวมกัน
เสียสละเวลา กําลังใจ กําลังกายเพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนความสําเร็จท่ีงดงาม28

รวดเร็วไดดั่งใจ ตองขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารวิจัยท้ัง ๒ ฉบับ ขอขอบคุณนักศึกษาท่ีชวยกันทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชื่อเสียง ขอใหทุกคนรักษาความดีนี้ไวและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ30

พระนครยิ่งข้ึนไป
มติท่ีประชุม รับทราบ32

๑.๓ หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ขอใหกํากับดูแลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง34

รายการงบลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๓(๔)/36

๔๓๔๙ เรื่อง ขอใหกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการงบลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ความ



๕

วา  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหไมนํารายการท่ีจะจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ ท่ีเปนรายการใน
ลักษณะงบลงทุนท่ีเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว  ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิจารณาวาจะ2

สามารถลงนามจัดซื้อจัดจางไดภายวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณมีความ
ตอเนื่องและเปนประโยชนตอทางราชการ  และจากการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมี4

สถาบันอุดมศึกษา ๑๒ แหงท่ีขอเสนอขยายเวลาการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ี
กําหนดขางตน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนหนวยงานหนึ่งใน ๑๒ แหงนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให6

นายกสภามหาวิทยาลัยควบคุมดูแล มิใหเกิดกรณีในลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนอีก  ท้ังนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดแจงแกท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี8

๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ วาเปนหนาท่ีของอธิการบดีในการติดตามงบประมาณและกําชับใหอธิการบดี
จัดทําแผนการใชงบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพรอมคําขอตั้งงบประมาณรวมถึงการติดตามการใช10

งบประมาณใหตรงตามแผนท่ีกําหนด  พรอมท้ังมอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน
งบประมาณและการคลัง ติดตามการใชงบประมาณวาเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดหรือไมอยางไร  และมิใหกรณีใน12

ลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนอีก จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
อธิการบดีรายงานวา กรณีนี้เปนเรื่องงบประมาณการสรางอาคารวิทยาลัยการฝกหัดครูในป14

๒๕๕๙ ไดประชุมหารือกับฝายบริหาร ฝายพัสดุ วาจะตองกํากับติดตาม พยายามไมใหเกิดข้ึนอีก แตปญหาและ
อุปสรรคคือการใหไดตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดทําใหการดําเนินการลาชา แตก็ไดกํากับและติดตาม16

ตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา กรณีนี้เกิดจากการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะแตเดิม18

งบประมาณนี้สําหรับสรางอาคารท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตเม่ือถึงเวลาก็นํามาสรางในมหาวิทยาลัย จึงทํา
ใหเกิดความลาชา กรณีเชนนีเ้กิดข้ึนเพราะเหตุใด20

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหารใหขอมูลวา สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมฝกประสบการณ22

วิชาชีพใหนักศึกษา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงวางแผนกอสรางอาคารท่ีวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน ฝายดําเนินการก็เขาใจวาจะกอสรางอาคารท่ีนั่น แตพระราชบัญญัติงบประมาณระบุวาเปน24

การกอสรางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ทําใหไมสามารถสรางอาคารท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
จังหวัดลพบุรีได ปญหาตอมาคือแบบกอสราง เดิมออกแบบไวสําหรับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตเม่ือตอง26

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ งบประมาณมาสรางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน พ้ืนท่ีมีความ
แตกตางกัน จึงตองปรับแบบ ทําใหการดําเนินการตามกระบวนการทางพัสดุไมสามารถทําไดตามกรอบเวลาท่ีรัฐบาล28

กําหนด จึงเปนปญหาท่ีรัฐบาลแจงมาวา มหาวิทยาลัยไมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เหตุการณนี้ตอไปคงไม
เกิดข้ึน และไดกําชับวาตอไปหากจะของบประมาณในการกอสรางอาคารจะตองมีแบบท่ีชัดเจนและเปนไปตาม30

นโยบาย มิฉะนั้นจะเกิดปญหาในการดําเนินกระบวนการทางพัสดุท่ีไมสามารถดําเนินการได นอกจากนี้รัฐบาลยัง
กําชับเรื่องงบลงทุนไมวาจะเปนสิ่งปลูกสรางหรือครุภัณฑ มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหเสร็จภายในไตรมาสแรก32

ตองหาคูสัญญาใหได ซึ่งจะมีเวลาดําเนินการ ๓ เดอืน ถาไมวิเคราะหใหดีจะดําเนินการไมสําเร็จ



๖

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนไดอยางไร การของบประมาณมี
การระบุวาเปนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ใชหรือไม2

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดีใหขอมูลวา ในการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณระบุไวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน เนื่องจากไดหารือกับสํานักงบประมาณวาจะตองมี4

บุคลากรและนักศึกษาพรอมท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตขณะนั้นมีอาจารยประจําอยูเพียง ๑ หรือ ๒ คน
และไมมีจํานวนนักศึกษา จึงทําคําขอตั้งงบประมาณเปนอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน6

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนการทราบเพียงคนเดียว โครงสรางอาคารจึง
ออกแบบสําหรับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แสดงถึงปญหาทางการสื่อสาร หากเปนบริษัทเอกชนกิจการก็อาจลม8

สลายได จึงไมควรจะใหเกิดข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบและมอบนโยบายใหดําเนินการตามกรอบเวลาและแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดดวยความ10

ถูกตองและรอบคอบ
12

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี14

๑๑/ ๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน ๑๐ หนา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ16

ประชุมตามระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ โดยมีแกไขรายงานการประชุมหนา ๓ หรือเอกสาร18

ประกอบการประชุมหนา ๙ บรรทัดท่ี ๓ ขอความวา "...จึงขอใหทําแผนการงบประมาณ ใช
ติดตามการใหตรงตามแผน..." แกไขเปน "...จึงขอใหทําแผนการใชงบประมาณ เพ่ือใชติดตาม20

การใชงบประมาณใหตรงตามแผน..."
22

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙24

รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ26

งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑ และ
รอบท่ี ๒ เพ่ือขออนุมัติปริญญา ท้ังนี้  โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภา28

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑30

และรอบท่ี ๒ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓๙๒ คน จําแนกตามปริญญาดังนี้
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน32

ระดับปริญญาโท จํานวน ๙ คน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑๖๐ คน34



๗

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๒๒ คน แยกเปนสาขาตางๆ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน ๗ คน2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๕๖ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน ๗๓ คน4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จํานวน ๙ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๔๗ คน6

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) จํานวน ๓๐ คน
8

๓.๒ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี
และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีไมมีการจดัการเรียนการสอน  พ.ศ.  ....10

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา งานวินัยและนิติการ ไดจัดทํา  (ราง)  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน12

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน  พ.ศ.  .... ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบรอยแลว14

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายผดุงชาติ   สุวรรณวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสั งเกตวา16

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ
(ฉบับท่ี ๓) บรรทัดท่ี ๔ ของขอ ๑๐ ท่ีระบุวา "...โดยใหประธานกรรมการเสนอแนะดวยวาผูใดเหมาะสมท่ีควรจะ18

ดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ..." เปนคณบดีใชหรอืไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนคณบดี เพราะเปนการสรรหาตามปกติแลวเสนอมา ๒ ชื่อ พรอมให20

เหตุผลมาวาใน ๒ ชื่อนั้นใครควรดํารงตําแหนงคณบดี สวนขอ ๗/๑ นั้นเปนผูอํานวยการ ซึ่งเปนการเสนอชื่อมา ๑ คน
โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลวนําเสนอมายังสภามหาวิทยาลัย22

นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตวา โดยปกติแลวการใช พ.ศ. .... นั้นจะหมายถึงตัวเลขป พ.ศ. ดังนั้นการ24

ใชจุดหลัง พ.ศ. ควรเปนสี่จุด คือ พ.ศ. ....
มติท่ีประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและ26

หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีไมมีการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๙28

๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี30

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในชวง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม
๒๕๖๐ จะมีผูหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ดังนี้32

34



๘

วันเดือนปท่ีครบวาระ ช่ือ - สกุล ตําแหนง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวทิยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้  จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวย2

คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีไมมีการ
จัดการเรียนการสอน  พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา4

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การสรรหานี้เปนการสรรหาตามขอบังคับใหมซึ่งจะตองได
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของเสียงท้ังหมด จึงขอฝากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวา ในการสรรหาอยาถูกจํากัด6

เพียงเพราะมีคนสมัครเทานี้ หากพิจารณาแลวไมสามารถนําพาคณะไปไดก็พิจารณาไมรับตั้งแตการสรรหา และ
หากจําเปนจะตองขยายเวลาในการรับสมัครก็สามารถขยายได ไมควรไปผูกพันวาไดผูสมัครเพียงแคนี้แลว8

จําเปนตองเลือกมาหนึ่งคนซึ่งอาจจะเสียใจภายหลังได และขอใหสรรหาอยางเขมงวดกวดขัน หาคนท่ี
กระตือรือรน มีความสามารถ มีจิตใจกวางขวาง10

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ๓ คณะ ดังนี้
๑) คณะวิทยาการจัดการ12

๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์)14

๑.๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ
๑.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการ16

(อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห)
๑.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ18

(ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส)
๑.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ20

๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ22

(นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล)
๒.๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ24

๒.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการ
(อาจารยชาติเมธี  หงษา)26

๒.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ)28

๒.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ



๙

๓) วิทยาลัยการฝกหัดครู
๓.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ2

(นายถนอม  อินทรกําเนิด)
๓.๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ4

๓.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการ
(อาจารยนภพร  เชื้อขํา)6

๓.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน)8

๓.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
โดย10

๑) ใหจัดทําคําสั่งแลวใหคณะกรรมการประชุมกันกอนจึงเลือกกรรมการผูทําหนาท่ีเลขานุการ
๒) มอบแนวทางการสรรหามิใหจํากัดเฉพาะผูท่ีสมัครหรือตอบรับการเสนอชื่อเทานั้น หาก12

พิจารณาแลววาไมมีผูท่ีสามารถนําพาคณะไปไดก็พิจารณาไมรับตั้งแตการสรรหา และหาก
จําเปนจะตองขยายเวลาในการรับสมัครก็สามารถขยายได ไมผูกพันวาจําเปนตองเลือกมาหนึ่ง14

คนจากผูสมัครหรือผูตอบรับการเสนอชื่อ และขอใหสรรหาอยางเขมงวดกวดขัน ใหไดผู ท่ี
กระตือรือรนมีความสามารถ มีจิตใจกวางขวาง มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี16

ขอบังคับกําหนด
18

๓.๔ แตงตั้งกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยตําแหนงผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการ20

อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครวางลงหนึ่งตําแหนง  ในการนี้  จึงเห็นควรดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  พ.ศ. ๒๕๕๗22

ขอ ๑๐  (๒) ท่ีกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคําเสนอแนะของอธิการบดี จากนั้นไดเชิญรอง
ศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดีนําเสนอแตงตั้งรองศาสตราจารยสมบัติ  ทีฆทรัพย ดํารงตําแหนง24

ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยสมบัติ  ทีฆทรัพย เปนกรรมการอํานวยการวิทยาลัย26

นานาชาติพระนครจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
28

๓.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  การจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย
ประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร30

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอธิการบดีรายงานวา จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต กําหนดใหมีโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีใหการ32

ตรวจรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน
และคุณภาพการเรียนการสอน และมอบหมายใหสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตจัดทํา (ราง)ประกาศ34



๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ตาม2

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๑๔ (๔) โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้4

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้ง
พระนครคลนิิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร6

อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ อาจารยประจําสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ใหขอมูลวา
สถานพยาบาลนี้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑8

มาตรา ๕ ท่ีระบุวา พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และ10

สถานพยาบาลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในการยกเวนนั้นไมไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ12

แตไดยกเวนพิเศษใหสถานศึกษาเอกชน และถามวามีแพทยแผนไทยประยุกตครบหรือไม
อธิการบดรีายงานวา มีครบแลว14

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา
ตาม มคอ. ๑ ในหนา ๕๗ ขอ ๑๓.๓ ท่ีระบุวา สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีใหการตรวจ16

รักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ซึ่งมีจํานวนผูมารับบริการในแตละประเภทเพียงพอตอการศึกษาและฝกเวช
ปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต ครอบคลุมท้ัง ๔ กลุมวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม แผนไทย18

หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ นั้น ครอบคลุมท้ังหมดหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ไดเคยหารือกับนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ นายดุสิต20

เจริญควนิช และอธิการบดีวา มีความเปนหวงวาวิทยาลัยนานาชาติพระนครไมมีความเปนนานาชาติ โดยเฉพาะ
สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต เหตุใดจึงตองสังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เพราะไมสอดคลองกับ22

ขอบังคับวาดวยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งระบุวัตถุประสงคการจัดตั้งวา ตองมีหลักสูตรท่ีมีความ
เปนนานาชาติ ตองใชภาษาตางประเทศท้ังหมดหรือบางสวน และตองใหบริการในระดับนานาชาติ อาจจะหา24

สังกัดท่ีสอดคลองกวานี้ เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือคณะอ่ืนไดหรือไม
อธิการบดีกลาววา ไดประชุมวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และไดถามวาสาขาวิชาแพทยแผน26

ไทยประยุกตนั้นสามารถสอนเปนนานาชาติไดหรือไม ไดรับคําตอบวาไดหรือไดบาง เพราะเปนศัพทเฉพาะทาง
แตก็ตองหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ในการเริ่มตนจัดตั้งสาขาวิชาไดหารือกับหลายภาคสวน แพทยแผนไทยประยุกตมี28

ท่ีมาจากภูมิปญญาไทย ซึ่งปจจุบันจะสูญหายไป ในฐานะสถานศึกษาจึงควรอนุรักษไว เปนท่ีมาวามหาวิทยาลัย
ควรจะมีหลักสูตรแพทยแผนไทย ไดมีการหารือกันดวยวาจะเปนหลักสูตรแพทยแผนไทย หรือแพทยแผนไทย30

ประยุกต ในท่ีสุดเห็นพองกันวาควรเปนแพทยแผนไทยประยุกตท่ีมีวิทยาศาสตรเขามารวมดวย มีหลายสถาบันท่ี
เริ่มสอนเปนนานาชาติ คงตองสอบถามและหารือกับคณาจารยอีกครั้งหนึ่ง ปจจุบันมีคณาจารย ๑๑ คน เปนไป32

ตามเงื่อนไขของวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต ซึ่งมีสภาวิชาชีพกํากับ โดยไดรับการตรวจประเมินแลว ๑ ครั้ง



๑๑

และติดปญหาการมีคลินิกและแผนการเรียนการสอน ประธานผูตรวจประเมินแจงวา แผนการเรียนการสอนตอง
มีครบ ๒ ชั้นป ยังเหลือการมีคลินิกท่ีอาจารยในหลักสูตรตองฝกโดยการรับบริการ ขณะนี้ไดรับบริการบุคลากร2

ของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง คาดวาหากคลินิกเสร็จก็สามารถเปดการเรียนการสอนได แตก็จะพิจารณาเรื่องสังกัด
ท่ีเหมาะสมของวิทยาลัยนานาชาติพระนครอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีอาจารยไดไปศึกษาหลักสูตรแพทยแผน4

จีนเก่ียวกับการฝงเข็มเพ่ิมเติมดวย
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลวา หลักสูตรมีแพทยทางเลือก และมีการเรียนหลาย6

สาขาดวยกัน สําหรับขอมูลการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น ปจจุบัน ศิริราชพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นรับนักศึกษาจากกัมพูชาและลาวมาเรียน เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เปนการขยายสู8

ประชาคมอาเซียนดวย
อธิการบดีใหขอมูลวา ในการทําหลักสูตรนี้ ศิริราชพยาบาลเปนสถาบันพ่ีเลี้ยง มีการทํา MoU10

ไปแลว ตอไปจะทํา MoU กับวชิรพยาบาลและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสอนวิชาพรีคลินิกและ
คลินิก ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ ดังนั้นการเปดสอนสาขาวิชานี้มิใชเรื่องงาย ตองมีสภาวิชาชีพ12

รับรอง เปนหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีแผนการสอนตองครบ ๒ ชั้นป อาจารยท้ังหมดตองทําแผนการ
สอนใหชัดเจนและสงใหรองศาสตราจารยนายแพทยทวี เลาหพันธ หัวหนาสถานการแพทยแผนไทยประยุกต คณะ14

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลตรวจสอบ คาดวานาจะไดรับอนุมัติการเปดในเร็ววันนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองดําเนินการใหถูกตองตามเกณฑสภาวิชาชีพ หากไมถูกตองก็จะไมไดรับการ16

รับรอง และเปนเหตุผลท่ีไมเปดสอนหลักสูตรนี้ในปนี้ คาดวาจะเปดไดในปถัดไป เพราะไดดําเนินการพรอมตาม
เกณฑสภาวิชาชีพ และ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.)18

ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
วิทยาลัยนานาชาตินั้นมีแนวคิดวาจะตองเปนภาษาอ่ืนๆ ดวย มิใชแตภาษาไทย มหาวิทยาลัยหลายๆ แหงท่ีเปด20

นั้นจะเนนภาษากลาง ทุกรายวิชาจะสอนเปนภาษากลาง อาจจะเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามท่ีได
มาตรฐานของนานาชาติ มีความเห็นวาควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยนานาชาติและสอนเปน22

ภาษาตางประเทศ เปดโอกาสใหนักศึกษาตางประเทศมาเรียนได แตเม่ือพิจารณาจากโครงสรางปจจุบันมี
รายวิชาท่ีเปนภาษาไทย มีความเปนหวงวาหากจะเสริมความเปนนานาชาติโดยใชสาขาวิชาการใหมๆ เขาไปนั้น24

อาจจะตองเปลี่ยนแนวคิดใชชื่อวิทยาลัยนานาชาติเปนชื่ออ่ืน เชน วิทยาลัยนวัตกรรมศาสตร ซึ่งสามารถมีศาสตร
สาขาใดเขาไปก็ได สอนเปนภาษาอะไรก็ได มีความคลองตัวกวาการผูกมัดกับคําวา นานาชาติ ปจจุบันประชาชน26

คาดหวังวาเม่ือมีคําวานานาชาติจะตองมีภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีเปนมาตรฐานของภาษาโลก จึงมี
ขอสังเกตในคําวา International College หากจะปรับชื่อเปนวิทยาลัยนวัตกรรมศาสตรไดหรือไม28

อธิการบดีกลาววา สภามหาวิทยาลัยเคยแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งพิจารณาใหคําแนะนํา
การดําเนินการวิทยาลัยนานาชาติมาแลว เห็นควรใหกรรมการไปดูแลและหารือในเรื่องนี้ โดยนําแนวคิดตางๆ30

จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไปหารือ
อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาววา32

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีมาไมครบ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง



๑๒

หลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลซึ่งไมตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔
ดังเอกสารในหนา ๖๖ ระบุวา การไดรับการยกเวนไมตองอยูในขอบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2

๒๕๔๑ ดังกลาว ไมเปนการตัดอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการท่ีจะเขาไปตรวจสอบและควบคุม
สถานพยาบาล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น มีการกําหนดตั้งแตการใหขอมูลคนปวยการเตรียม4

สถานท่ี สภาพแวดลอม การปฏิบัติ การใหขอมูล ท่ีจะเปดสอนนั้นครบถวนตามขอกําหนดสถานพยาบาลหรือไม
เหลานี้หรือไม6

นายกสภามหาวิทยาลัยใหผูเก่ียวของไปศึกษาใหดีเพราะความเปนสถานพยาบาลนั้นมีเงื่อนไข
มาก ไมควรอานเฉพาะมาตราตนๆ เพราะเม่ือมาตรวจประเมินในชวงตอไป อาจจะไมผานได8

รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา การ
จัดตั้งหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตเปนหลักสูตรท่ีดี สําหรับเรื่องการจัดตั้งคลินิกมีความจําเปนตอหลักสูตร10

เปนการบังคับวาจะตองมีคลินิก เคยไดศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีเปดสาขานี้มานานแลว เปน
แหงแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปจจุบันเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมุงม่ันในการ12

พัฒนาจนสามารถมีความรูของตนเองท่ีจะสอน นอกจากนั้นยังมีเครือขายและความรวมมือกับประเทศจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโรงพยาบาล มีคลินิกท่ีทันสมัย มีการกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตไว ๔ ประการ14

วาตองรักษาโรคเหลานี้ได มีท้ังการนวด การใชยา การพัฒนาทางกาย และการพัฒนาทางจิต นอกจากนั้นยังมี
คลินิกในการฝก ตอมาก็มีโรงพยาบาล เพราะมีแพทย พยาบาลท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครบจึงดําเนินการไดเปน16

ข้ันตอน จากประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความเปนหวงในขอ ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงคเปนท่ี
รักษาพยาบาล หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแลว เทากับใหคลินิกมีหนาท่ีรักษาพยาบาลได เม่ือเกิดความ18

เสียหายแลวจะเปนปญหาได จึงควรศึกษาดูงานท่ีอ่ืนดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อาจารยในสาขาวิชาไดทําหนาท่ีในการรักษาพยาบาลหรือไม20

อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลวา ไดรักษาพยาบาลไป ๒๐๐-๓๐๐ คนแลวตั้งแตปท่ีผานมา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เม่ือจะเปดหลักสูตรนี้ก็ตองตั้งคลินิก ท่ีจริงแลวอาจจะตองตั้ง22

โรงพยาบาล แตในข้ันนี้ขอตั้งเปนคลินิกกอน เม่ือมีรายไดเพ่ิมข้ึนก็สามารถตั้งโรงพยาบาลได สิ่งท่ียังติดขัดอยูคือ
การสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ แตแพทยแผนไทยเปนภูมิปญญาไทย จึงควรพิจารณาวาจะสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ24

หรือแยกตัวออกมาเปนสถาบันภูมิปญญาไทย จึงขอใหนิติกรไปศึกษาเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของและแนะนํา
วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการดําเนินการท่ีถูกตอง26

อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลเก่ียวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) วา หลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลเปนสวนเพ่ิมเติม เปนประกาศเฉพาะหลายหนวยงานท่ีเพ่ิมเติม28

ข้ึนมา มิไดอยูในกระทรวง ทบวง กรม เปนการเพ่ิมเติมใหเห็นวาในสวนนี้จะตองมีประกาศเพ่ิมเติม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ประกาศเพ่ิมเติมนั้นเปนไปตามอํานาจรัฐมนตรีท่ีระบุ30

นอกเหนือจากท่ีระบุ ก็ยังสามารถยกเวนไดอีก ท่ีประกาศยกเวนไวก็ไมไดรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คงเขาใจเอาวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นคือ กระทรวง ทบวง กรม ปจจุบัน เวลาขางหนาอาจจะเกิดปญหาได32



๑๓

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา
ในเรื่องสังกัดของหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต หากจะยกหลักสูตรนี้ออกไปเปนสถาบันโดยตรง เทากับตั้ง2

หนวยงานใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองมาก ในหลายๆ แหงถามีหลักสูตรใหมท่ียังไมมีความพรอมสมบูรณก็มักจะ
ฝากไวในคณะใหญๆ เชน คณะวิทยาศาสตรฯ ใหสามารถดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจนเปนท่ีประจักษแลว4

วาอยูอยางถาวร มีนักศึกษาเต็มท่ี พ่ึงตนเองได พรอมท่ีจะเปนสถาบัน จึงควรคํานึงถึงเรื่องการลงทุนท้ังบุคลากร
สถานท่ี ทรัพยากรตางๆ ดวย6

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนครหารือกันวาหลักสูตรนี้ควรจะสังกัดท่ีใด เม่ือสมควรจะเปนเชนใดก็ใหนํามาเสนอ8

วา จะยังคงอยูวิทยาลัยนานาชาติพระนคร หรือแยกเปนหนวยงานใหม หรือไปสังกัดคณะอ่ืนท่ีเหมาะสม
มติท่ีประชุม เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  การจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย10

ประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย
๑) มอบนิติกรศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของและแนะนําวิทยาลัยนานาชาติพระนครเพ่ือการ12

ดําเนินการอยางถูกตอง
๒) มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร14

หารือกันวาหลักสูตรนี้ควรจะสังกัดท่ีใด
16

๓.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยสมคิด  สุทธิธารธวัช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย18

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง20

หลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณา22

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรกลาววา หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตรนี้นาภูมิใจอยาง24

มาก เพราะเปนแหงแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปดสอนหลักสูตรนี้ และเปนท่ีตองการมากในตลาดแรงงาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรไดพิจารณารายละเอียดอยางถ่ีถวน26

สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรมี ๕ คน ตามเอกสารในหนา ๗๑ และ ๗๒ เปนผูท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
ท้ังสิ้น สิ่งท่ีเปนหวงกันคือเรื่องการวิจัยนั้นอาจารยก็มีวิจัยท่ีลงในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ สิ่งท่ีนาภูมิใจ28

มากนอกเหนือจากคุณวุฒิท่ีตรงตามหลักสูตรและงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑแลว อาจารยประจําหลักสูตรมี
ความตั้งใจเปนอยางมากและเปนคนหนุมสาวซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป30

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สาขาวิชาวัสดุศาสตรนั้นเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร
อาจารยสุธาทิพย  ทองเลม ใหขอมูลวา เปนการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางวัสดุ ซึ่งจะมีผลตอ32

วัสดุในรูปแบบองครวมใหญ คุณสมบัติเหมาะสมกับงานประเภทใด กระบวนการข้ึนรูปท่ีจะนําไปสูการใชงาน



๑๔

การผลิตบัณฑิตมุงเนนสูภาคอุตสาหกรรม เนนกระบวนการผลิตเปนหลัก และยังมีเรื่องการวิจัยท่ีรวมกับบริษัท
หรือภาครัฐ2

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ ใหขอสังเกตวา ขอมูลท่ีระบุเก่ียวกับการทํางานไมไดระบุวา
ทํางานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกคน  จึงควรระบุวาปจจุบันทํางานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น4

รับผิดชอบดานใดบาง
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรใหม ตองคัดสรรบุคคลมาเปน6

อาจารยสอนท่ีตรงกับสาขาวิชา จึงไมใชอาจารยท่ีอยูในระบบมานาน สิ่งท่ีตองการคือ ขอใหอาจารยทําหนาท่ี
ตอไปใหนานอยางนอยก็จนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา8

นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา คณะนี้มีศักยภาพสูง
และตอไปจะมีมากข้ึน สาขาวิชานี้จึงสําคัญมาก เม่ือมีความพรอมก็สามารถขยายได10

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหสาขาวิชานี้
ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของกับระบบเครื่องปรับอากาศดวย12

ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารใหขอเสนอแนะวา เปนสาขาท่ีนาสนใจ เพราะสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปนองค14

ความรูระดับสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไมคอยมี และนายินดีท่ีเปนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แหงแรก
เรื่องการวิจัยนั้นควรมีการบูรณาการรวมและตอบโจทยของผูประกอบการ และทุนวิจัยดานนี้ยังมีอยูมาก16

สามารถมาหารือเรื่องนี้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กลาววา อาจารยท่ีนําเสนอหลักสูตรนี้เปนอาจารย18

ประจําของมหาวิทยาลัย ขอสังเกตคือหลักสูตรนี้ตองการการสนับสนุนเพราะงานวิจัยตองใชเครื่องมือท่ีทันสมัย
ตองมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือผลิตผลงานใหบัณฑิตมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน20

นายกสภามหาวิทยาลัยหารือวา ฝายบริหารมหาวิทยาลัยตองทําโครงการสนับสนุนอยางไร
เพ่ือใหไดผลผลิต22

นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ฝายบริหารควรดูแลตั้งแตเริ่มตน
ดังเอกสารประกอบการประชุมหนา ๘๗ วาในป ๒๕๖๐ นั้นยังไมมีงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือตางๆ เพ่ือ24

สรางใหมีศักยภาพสูงข้ึน และถามวาสาขาวิชามีเครื่องมือเหลานี้พรอมแลวหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหขอมูลวา เปน26

การมองภาพรวมท้ังคณะ สําหรับสาขาวัสดุศาสตรท่ีระบุไวในป ๒๕๖๐ นั้นเนื่องจากเปนปท่ีนักศึกษาปท่ี ๑ ยัง
ไมไดใชเครื่องมือท่ีชัดเจน แตคณะไดวางแผนรวมกับทุกสาขาแลววาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปตอๆ28

ไปนั้นจะมีเครื่องมือใดๆ บางเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหพิจารณาใหดีในเรื่องการลงทุนงบประมาณ เม่ือลงทุนแลวหาก30

ไดผลดีก็จะมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน และอยาลืมวานักศึกษาท่ีจะมาเรียนตองเกงกวาปกติ หากทําไดดี การเก็บคาเลา
เรียนก็อาจจะแพงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน และใชวิธีตั้งคาเลาเรียนใหสูง นําเงินคนรวยมาใชกับคนจน32



๑๕

ใครไมมีทุนท่ีจะศึกษาสาขาวิชานี้ไดก็ใหมาขอทุน สําหรับผูท่ีมีทุน คาเลาเรียนนี้ถึงจะข้ึนเทาใดก็ยังถูกกวาการไป
ศึกษาตอตางประเทศ เหลานี้ก็สามารถนํามาเฉลี่ยได จึงใหไปคิดเรื่องการเก็บคาเลาเรียนดวย2

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กลาววา จากประสบการณทํางานกับภาคเอกชน บางบริษัทตองการ
ทําวิจัยหลายอยาง หลายหนวยงานมุงตรงไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําใหมีเงินทุนวิจัย4

สนับสนุนมากและมีผลงานใหแกประเทศมาก มีความดีใจท่ีมีสาขาวิชานี้ซึ่งสามารถจะทําประโยชนใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนอยางมาก6

นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา คําวาวัสดุศาสตรจะ
เก่ียวกับชิ้นสวนตางๆ ไมวาจะเปนไม โลหะ พลาสติก เซรามิกส หรืองานหลอตางๆ มีความเห็นดวยกับนายกสภา8

มหาวิทยาลัยวา สาขาวิชานี้ตองไดนักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและมีความสนใจในเรื่องเหลานี้ หรือ
เปนเด็กท่ีเรียนเกงพอสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนไดตองมีทุนการศึกษามากๆ10

เพราะเด็กเหลานี้สามารถไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยใหญๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได ถามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครมีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาไดก็จะเปนเรื่องท่ีดี ในปแรกการรับนักศึกษาอาจจะลําบากบาง จากนั้นไดแนะนํา12

วาคณะหรือสาขาวิชาจะตองไปแนะนําตัวกับบริษัทตางๆ ท่ีเก่ียวของใหทราบวาสาขาวิชากําลังผลิตบัณฑิตท่ีกําลัง
ขาดแคลนอยางมาก และท่ีสําคัญบัณฑิตท่ีมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนบัณฑิตท่ีพรอมใชแรงงานมาก14

และนักศึกษามีพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีดีแตฐานะครอบครัวยากจน พรอมท่ีจะลงแรงและทํางาน เชื่อวาการขอทุน
บริษัทปละ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้นไมยาก  เม่ือถึงเวลาก็จะชวยแนะนําให สําหรับแวดวงการศึกษาก็จะรูจัก16

ภาคธุรกิจใหญ แตก็ไมรูวาจะติดตอทางใด ขณะนี้วงการธุรกิจมีความคิดในการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคน
การศึกษาและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เชน ตลาดหลักทรัพยก็มีธรรมาภิบาลบางอยางเก่ียวกับการทํา CSR ท่ีเก่ียวของ18

กับธุรกิจท่ีทําอยูท่ีสอดคลองเก่ียวของกัน บริษัทในตลาดหลักทรัพยหลายบริษัทท่ีทํากิจการเก่ียวกับวัสดุ โพลิเมอร
เซรามิกส หรือวัสดุตางๆ ท่ีพัฒนาไปมากมาย บริษัทก็มีนโยบายในเรื่องนี้ เพราะอยางนอยในรายงานประจําปจะตอง20

รายงานตอตลาดหลักทรัพยในเรื่องการตอบแทนสังคม ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความยินดีท่ีจะไดเห็นสาขาวิชานี้
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร22

นายดุสิต  เจริญควนิช กลาวชื่นชมวา อาจารยเหลานี้คือคนรุนใหม ซึ่งเปนท่ีตองการของ
มหาวิทยาลัย24

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา วัสดุอะไรท่ีไมแตกเหมือนแกว สลายงายกวาพลาสติก
สามารถทําเปนขวดได หากทําราคาท่ีถูกก็สงจําหนายใหบริษัทของผูประกอบการได ขณะนี้แผนดิสกจัดเก็บ26

ขอมูลท่ีตองใชวัสดุจํานวนมากนั้น ก็ไดมีการพัฒนาใช DNA ซึ่งประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บขอมูลแทนแลว
ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ กลาววา คณะและสาขาวิชาขอนอมรับคําแนะนําเพ่ือ28

ประโยชนในการพัฒนาตอไป และจะพยายามดําเนินการหลักสูตรนี้ใหดีท่ีสุด เพราะบุคลากรมีความเต็มใจและ
ตั้งใจ ไมคิดท่ีจะลาออกไปไหน30

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไดจัดทําในรูป มคอ. ๒ สมบูรณแลวใชหรือไม เพราะจากรายงาน
ยังไมมี และขอใหเพ่ิมเรื่องความตองการบุคลากรในดานนี้ท่ีไดสํารวจ เปนเหตุผลความจําเปนในสวนท่ี ๑ สวนท่ี ๒32

เก่ียวของกับเรื่องประกันคุณภาพตาม มคอ. ๒ และสนับสนุนตามท่ีนายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ ไดกลาวถึงการสราง



๑๖

เครือขายรวมมือกับบริษัทตางๆ อาจจะขอคําแนะนําจากนายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ เพ่ือขอชื่อบริษัทตางๆ หรืออาจจะมี
จดหมายรับรองสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพ่ือใหเปนหลักสูตรท่ีนาสนใจ  สวนลักษณะบัณฑิตนั้นตองสะทอนตั้งแต2

คุณสมบัติท่ีรับเขาวามีคุณสมบัติพิเศษอยางไร มีความเกงทางภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบหรือการสอนเสริม มี
การพัฒนาศักยภาพกอนเรียนกอนสอน เหลานี้ใหเปนขอมูลประกอบท่ีสัมพันธกัน4

ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ ใหขอมูลวา สมบูรณเรียบรอยแลว และนอกจากนั้นยังมี
อยูใน มคอ. ๓ อยางไรก็ตามจะรับคําแนะนําไปดําเนินการ ท้ังนี้ การพัฒนาหลักสูตร ๒ ปท่ีผานมาไดสราง6

เครือขายกับหนวยงานเอกชนและสถาบันการศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา ตองเพ่ิมเครือขายทางธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุน8

ทุน เครื่องมือ และการฝกปฏิบัติ โดยมีหนังสือสนับสนุนอยางชัดเจน
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาววา เอกสารหนา ๙๒ ขอ ๑๑.๑ เนนสรางความรวมมือกับ10

สถานประกอบการ สถาบันวิจัยท้ังในภาครัฐและเอกชน เชน บริษัทซัลวาเซรามิค บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัทมูราโมโตอิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฯลฯ แตตองขยายออกไปอีกและตองทําให12

มีความกระชับมากกวานี้ เชน มีหนังสือหรือ MoU นอกจากนั้นในหนา ๙๓ ลักษณะเดนของบัณฑิตตองเนนสราง
บัณฑิตใหมีความอดทน ซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร รับผิดชอบตอตนเองและสังคม นอกเหนือจากความรู อีก14

ท้ังตองพยายามทําใหบัณฑิตมีลักษณะเชนนี้ใหไดเพราะเปนเรื่องสําคัญ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นดวยกับ สิ่งท่ีนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาวมา และได16

เนนวาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตองเชื่อมโยงใยระหวางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกับหมวดวิชาเฉพาะดานหรือ
การศึกษาในวิชาเอกตางๆ เพ่ือสรางคุณลักษณะ ใหแกนักศึกษาคณะตางๆ จึงตองใหความสําคัญดวย มิใชให18

ความสําคัญเฉพาะวิชาเอกท่ีรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณจะใหความเอาใจใสหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสูงมาก เพราะ
เปนหลักสูตรสรางคุณลักษณะพิเศษ ท่ีแตละวิชาเอกไมสามารถทําใหครอบคลุมได จึงควรมองเห็นภาพการจัด20

การศึกษาระบบมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปถูกมองขามไปมากเพราะผูบริหารและอาจารยผูสอนขาดความ
เขาใจ ดังนั้นจึงควรมองภาพรวมใหมากวาการผลิตบัณฑิตคนหนึ่งนั้น มิใชสําเร็จเพียงแควิชาเอก แตตองบูรณาการกับ22

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปก็สําคัญมากจะมองขามไมได
นายดุสิต  เจริญควนิช ขอใหเพ่ิมเติมในขอ ๑๒.๑ เรื่องความคิดสรางสรรค เพราะ Jack Ma24

กลาวไววาความรูเรียนได แตเหนือความรูคือการท่ีเด็กหรืออาจารยมีความคิดสรางสรรค
ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง26

บริหารกลาววา เม่ือสี่ปท่ีแลวมหาวิทยาลัยมี MoU ความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC) ซึ่งจัดตั้งโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในครั้งนั้นมีการจัดงาน Thai28

Ceramic Awards เปนความรวมมือกับ MTEC ท่ี MTEC มีหองปฏิบัติการทดสอบตางๆ ดังนั้นการปฏิบัติการ
ตางๆ อาจจะใชความรวมมือโดยท่ีมหาวิทยาลัยไมตองลงทุนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ไดดําเนินการ30

เชนเดียวกันนี้กับกระทรวงพลังงานดวยในสาขาวิศวกรรมพลังงานท่ีเพ่ิงเปดหลักสูตร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนวยงานใดเปนผูเก็บ MoU ใหไปหาขอมูลและใหทํา32

หนังสือประสานรื้อฟนสิ่งท่ีไดตกลงกันไวหรือขอความอนุเคราะห



๑๗

รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา
ในขณะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดี ไดจัดทํา MoU เพราะมหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดให2

ความสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร แตยังขาดความเขาใจในเรื่องวัสดุศาสตร จึงไดมีการทํา MoU กัน
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา MoU ท้ังหมดรวบรวมอยูท่ีสํานักงาน4

อธิการบดี
มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย6

๑) ใหเนนคุณลักษณะของนักศึกษาใหอดทน ซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม8

๒) ใหดําเนินความรวมมือกับเครือขายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คณะหรือสาขาวิชาจะตองไปแนะนํา
ตัวกับบริษัทตางๆ ท่ีเก่ียวของใหทราบวากําลังผลิตบัณฑิตท่ีกําลังขาดแคลนอยางมาก และบัณฑิต10

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนบัณฑิตท่ีพรอมใชแรงงานมาก มีพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีดีแตฐานะ
ครอบครัวยากจน พรอมท่ีจะลงแรงและทํางาน12

๓) ขอ ๑๒.๑ ใหเพ่ิมเรื่องความคิดสรางสรรค
๔) ใหนํา MoU กับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มาทบทวนและดําเนินการเพ่ือ14

การดําเนินการทางหองปฏิบัติการ
16

๓.๗ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี/เลขานุการ18

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง20

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารท่ีจะนําเสนอท่ีประชุมเปน
วาระลับ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา22

มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจํานวน ๑ ราย ซึ่งผาน
เกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ไดแก อาจารยรัชฎาพร  บุญเรือง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ24

อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการตลาด ตั้งแตวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙26

๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไมผานเกณฑท่ี
ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย28

๓.๘ หนังสือจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (วาระลับ)30

ในระเบียบวาระนี้ มี เฉพาะสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผูชวย
ศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยท่ีอยูในหองประชุม32

ท่ีประชุมรวมพิจารณารายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม34



๑๘

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง2

ไมมี
4

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุม6

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี8

๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการ
ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ10

วาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ12

14

16
๕.๒ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาได18

พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ดังนี้แลว
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (๕ ป)  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖20

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖22
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานาฏศิลปและการละคร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖24

๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕26

๗) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการท่ัวไป  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป)   ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖28

๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจนีธุรกิจ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน  ฉบบัป  พ.ศ. ๒๕๕๖30
๑๑) หลักสตูรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวชิายุทธศาสตรการพัฒนา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒) หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป)  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖32

๑๓) หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป)  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ป)  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖34
๑๕) หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป)  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖) หลักสตูรบรหิารธุรกิจ  สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ  ฉบบัป  พ.ศ. ๒๕๕๖36

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ38



๑๙

๕ .๓ การ เลื่ อน เงิน เดื อนป ระจํ าป ของผู บ ริห าร ท่ี ไม ใช ข าราชการพ ล เรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙
เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารท่ีไมใชขาราชการพลเรือนใน4

สถาบันอุดมศึกษา  นั้น  รองอธิการบดี  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง  และ ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย
วิริยะวัฒนะ ไดมีบันทึกเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยขอไมรบัการเลื่อนคาตอบแทนดังกลาว และนายกสภามหาวิทยาลัย6

ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ8

๕.๔ แจงการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิท่ี ๓๙/๒๕๕๙10

เรื่อง  การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงการ12

วินิจฉัย เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีวาการการะทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ  และยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไป  ดังรายละเอียดหนังสือสํานักงาน14

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ๐๕๙๒ (๓)๓.๑๖/ว ๑๓๘๖ และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ
๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ดังแนบมาพรอมนี้16

มติท่ีประชุม รับทราบ
18

20

22

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ24

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ ในวันศุกร26

ท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการ
ฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ28

มติท่ีประชุม รับทราบ
30

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.
32

34

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ
นางลภัสรดา  นาคพริก36

ผูจดบันทึกการประชุม
38

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน



๒๐

ผูตรวจรายงานการประชุม


